

XÁC ĐỊNH CÔNG TÁC CÁN BỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 20/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện ủy, thành ủy dự hội nghị.

Năm 2024, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đánh giá cao. Nổi bật là, đã chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ về xây dựng Đảng mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Tích cực tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bảo đảm đồng bộ, toàn diện cả

văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ đại hội. Tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm đồng bộ, liên thông, có hệ thống. Ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh đã tích cực tham mưu triển khai quyết liệt, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt kịp thời tham mưu tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được ngành quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2025, ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh tham mưu triển khai toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả gần

với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường niềm tin của đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2025 bảo đảm tiến độ, chất lượng gắn với công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ thêm một số kết quả đạt được, đề xuất các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh đạt được trong năm 2024; chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của cấp ủy các cấp thời gian qua. Đồng chí lưu

ý, năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là năm bút phá về đích hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh..., đòi hỏi ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh phải tập trung, nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn ngành tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 vừa qua, trong đó lưu ý phải luôn luôn thường trực trong mỗi cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng 3 câu hỏi và phải trả lời được 3 câu hỏi là: "Làm thế nào để có bộ máy mạnh, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả?", "Tại sao xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và yêu cầu đặt ra là công tác tổ chức phải làm gì?", "Phải làm như thế nào để tỉnh có được đội ngũ cán bộ có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm vì lợi ích chung?".

Đồng chí yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh khẩn trương tham mưu tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ngoài ra, ngành cần chủ động, tích cực tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bảo đảm đồng bộ, toàn diện cả văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh phải nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, chặt chẽ, thận trọng trong tham mưu, công tâm, khách quan, tận tụy với công việc; kiên quyết thực hiện việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024 được Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy khen thưởng.

QUỲNH LƯU

RA QUÂN BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ...

(Tiếp theo trang 1)

chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Bộ Công an và của tỉnh về công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Ty 2025. Chủ động nắm chắc, nhận diện đúng tình hình để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai các phương án, kế hoạch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chiến dịch truyền thông mạnh mẽ; vận động nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm với quyết tâm cao nhất bảo vệ tuyệt đối an

toàn Tết Nguyên đán Ất Ty 2025 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Tiếp tục giữ vững thành tích 12 năm liên tục trên địa bàn tỉnh không để xảy ra đột pháo nổ trong đêm giao thừa. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, bản lĩnh chính trị, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm; đấu tranh không khoan nhượng, không có vùng cấm với các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi lễ.

Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

CÔNG TÁC DÂN VẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; Ban Chỉ đạo công tác tin ngưỡng, tôn giáo; Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện ủy, thành ủy dự hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, công tác dân vận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, trên cơ sở đó tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, vấn đề phát sinh, góp phần quan trọng thực hiện

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh theo phương châm gần dân, sát dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 41 xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện với nhân dân phục vụ", bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đổi mới lề lối làm việc của chính quyền cấp xã theo hướng "phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục". Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân được duy trì nếp, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Các ban chỉ đạo hoạt động nếp nếp, kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết các vụ việc phức tạp, vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Năm 2024, các

địa phương, đơn vị đã đăng ký xây dựng 1.455 mô hình "Dân vận khéo" (1.322 mô hình tập thể, 133 mô hình cá nhân), đã công nhận 980 mô hình.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong công tác dân vận gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và hoạt động các ban chỉ đạo trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả công tác dân vận của tỉnh và hoạt động của các ban chỉ đạo. Về nhiệm vụ năm 2025, đồng chí đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu triển khai thực hiện tốt, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng việc sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương về công tác dân vận; chủ động phối hợp xây dựng văn kiện phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực

của các ban chỉ đạo về công tác dân vận, tôn giáo, chương trình phối hợp với các ngành, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp trong nội bộ nhân dân và những vấn đề nhân dân bức xúc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận trong điều kiện mới, trên môi trường số; phối hợp với các cơ quan liên quan sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân, mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2024, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Với mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng chí yêu cầu các cấp ủy và hệ thống dân vận cần cấp quan triệt đầy đủ

các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến với người dân một cách nhanh nhất, vận động tạo sự đồng thuận cao để tổ chức thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, nhất là công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm sát, đúng, đi vào cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của cấp trên và cấp ủy cùng cấp về công tác dân vận; tập trung đổi mới, trên cơ sở đó giải quyết dứt điểm các vấn đề còn vướng mắc.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dân vận của Đảng; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giấy khen cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và 12 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2024.

MINH HƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

giải phóng mặt bằng với đất nông nghiệp, ngày 30/5/2026 hoàn thành giải phóng mặt bằng với đất ở, đất khác.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành, nhà đầu tư và đơn vị tư vấn đã thảo luận, làm rõ biểu đồ đường găng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới Kiến Giang là dự án trọng điểm của thành phố, hướng tới xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, trở thành đô thị xanh, đô thị cảnh quan, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng, có kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, kết nối thuận lợi, là đầu tàu kinh tế, trung tâm thương mại, dịch vụ của tỉnh, sớm trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị của tỉnh, thực hiện thắng lợi

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của thành phố trong giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, đất ở phục vụ dự án, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bảo đảm kế hoạch, lộ trình. Khẩn trương tính sơ tạo điều kiện thuận lợi nhất, để nghị nhà đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, sớm thành lập đơn vị phối hợp với UBND thành phố giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đúng tiến độ; huy động nguồn lực, phối hợp với các sở, ngành và thành phố xây dựng khu đô thị văn minh, hiện đại.

Tập huấn bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin ngành y tế

Sáng ngày 20/12, Sở Y tế phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trong tiến trình chuyển đổi số ngành y tế.

Tại hội nghị, gần 400 đại biểu đến từ các đơn vị y tế trong tỉnh đã được chia sẻ thông tin về an ninh mạng, thực trạng an ninh mạng, thực trạng tội phạm công nghệ cao và tội phạm công

nghe cao cùng những phương thức, thủ đoạn tinh vi liên quan đến hoạt động tấn công mạng mà người dùng phải đối mặt. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin, trao đổi về những thách thức tin và an ninh mạng trong lĩnh vực y tế, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi các đơn vị y tế đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin; tầm quan trọng của việc phòng thủ chủ động và các giải pháp nhằm tăng cường

bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài liệu nội bộ, tài liệu bí mật nhà nước trên không gian mạng. Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức về công nghệ thông tin, an ninh mạng giúp cán bộ, nhân viên ngành y tế biết và thực hiện các quy định về an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên môi trường mạng.

HOÀNG LANH

Trao tặng 400 bộ đồ dùng thiết yếu cho nữ hội viên nông dân

Sáng ngày 20/12, tại huyện Kiến Xương, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh tổ chức trao tặng bộ đồ dùng thiết yếu cho nữ hội viên nông dân bị ảnh hưởng bão số 3.

Tại chương trình, đại diện Hội Nông dân Việt Nam, Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, Hội

Nông dân tỉnh đã trao tặng 400 bộ đồ dùng thiết yếu cho nữ hội viên nông dân bị ảnh hưởng bão số 3 trên địa bàn huyện thuộc các xã: Hồng Vũ, Quang Trung, Vũ Công, Vũ Trung, Quang Bình, Minh Tân...

Đây là chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam hỗ trợ nhằm góp phần

giảm bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bão số 3. Bộ đồ dùng thiết yếu gồm 17 vật dụng như: xô, áo phông, đèn pin, dép, xà phòng, bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, dầu gội đầu, bột giặt... trị giá mỗi bộ đồ dùng khoảng 800.000 đồng.

PHẠM HÙNG

(Đài TTTT Kiến Xương)

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 20/12, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Bật Khánh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên cùng đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tới thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2024 và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình khánh thành Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Giám mục Đaminh Đặng Văn Cầu, Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình, nguyên Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ và các chức sắc, đồng bào Công giáo trong Giáo phận đón Giáng sinh năm 2024 và năm mới 2025 an lành, hạnh phúc. Đồng chí khẳng định, Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình được khánh thành đúng dịp lễ Giáng sinh là sự kiện quan trọng và đây sẽ là nơi đào tạo các linh mục đáp ứng nhu cầu phục vụ tại Giáo phận Thái Bình và các giáo phận trong cả nước.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo một số kết quả nổi bật tỉnh Thái Bình đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định trong thành tựu chung của tỉnh có đóng góp tích cực của các chức sắc, đồng bào Công giáo. Trong đó, Giám mục Đaminh Đặng Văn Cầu và nguyên Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ cùng các chức sắc, tu sĩ trong Giáo phận đã nêu gương, đi đầu vận động đồng bào Công giáo chấp hành tốt chỉ huy, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng; đất nước nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng đang đứng trước thời khắc có ý nghĩa lịch sử, cần phải chuẩn bị hành trang để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đồng chí mong rằng thời gian tới các vị giám mục và các linh mục, tu sĩ trong Giáo phận Thái Bình tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, hỗ trợ người yếu thế; phát huy tinh thần "Kính Chúa, yêu nước", "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bên cạnh đó, Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố luôn quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện để Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình và các giáo xứ, giáo họ tổ chức các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

Thay mặt các chức sắc và đồng bào Công giáo trong Giáo phận, Giám mục Đaminh Đặng Văn Cầu cảm ơn các cấp ủy đảng, chính quyền hai tỉnh Thái Bình, Hưng Yên luôn quan tâm, tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, chăm lo đời sống bà con giáo dân, đồng thời khẳng định đồng bào Công giáo trong Giáo phận sẽ tiếp tục đoàn kết, tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

ĐẶNG ANH

SỚM KHẮC PHỤC TỒN TẠI...

(Tiếp theo trang 1)

kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, địa phương, kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện tập trung rà soát lại quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2025; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long sẵn sàng nguồn vốn để triển khai đầu tư xây dựng sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm sớm khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong việc cấp nước sạch nông thôn.

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÔNG TIN...

(Tiếp theo trang 1)

phản ánh gửi đến các cơ quan, đơn vị để nắm bắt và giải quyết; chấp thuận đề nghị cử phóng viên thường trú của một số cơ quan báo; phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí; tổ chức hội nghị tập huấn phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí... Về xuất bản, trong năm đã thẩm định cấp giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu không kinh doanh... bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành thông tin và truyền thông đạt được trong năm 2024. Đồng chí yêu cầu ngành bám sát chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh, hoàn thành chỉ tiêu chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao chỉ số, thứ hạng chuyển đổi số của tỉnh. Xây dựng kế hoạch, phương án điều hành kho dữ liệu chung theo Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng để án chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ bảo đảm hiệu quả. Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch quản lý hạ tầng viễn thông, định hướng thông tin, tuyên truyền, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động thông tin, truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2025.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2019 - 2023; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN QUỲNH PHỤ**Trao 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó**

Sáng ngày 20/12, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

30 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi được Quý Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao học bổng với tổng kinh phí gần 64 triệu đồng. Hoạt động trao học bổng được Quý Thiện Tâm và Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ triển khai, duy trì hàng năm đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với mong muốn giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

NGUYỄN CƯỜNG